

(สำเนา)

**ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล  
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ**

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ  
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566  
(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

-----

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกฯ ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนทุกคนเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 ตามกำหนดวัน และเวลา ดังนี้

1. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนเข้าร่วมช่องทางการสื่อสารผ่านทาง Open Chat โดยตั้งชื่อ “หน่วยทุน\_เลขประจำตัวสอบ (4 ตัวสุดท้าย)\_ชื่อ เช่น 660190401\_1999\_บุญญาดา เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ภายในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 โดย scan QR Code ด้านล่างนี้



2. ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ **ทุกคน** รายงานตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ ภายในเวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ **ทุกคน** ต้องนำเอกสาร “ใบสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง” ที่กรอกข้อมูลแล้ว พร้อมทั้ง สำเนาจำนวน 4 ชุด ส่งเจ้าหน้าที่ก่อนทำกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมฯ (วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567) โดยแบบฟอร์มเอกสาร “ใบสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง” สามารถ download ได้ที่ <https://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool>

3. ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ **ทุกคน** รายงานตัว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

วัน เวลา และสถานที่	หน่วยที่	กิจกรรม
<u>วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567</u> ภาคเช้า เวลา 08.30 น.	660190401	การประเมินความเหมาะสม ของบุคคลเพื่อรับทุน

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ใดไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ เพื่อรับทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสำหรับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ดังนี้

1. ต้องไปถึงสถานที่สอบตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เริ่มดำเนินการแล้ว กรรมการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2. นำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวบุคคล
3. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
4. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
5. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคนโปรดสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)

นนทิกร กาญจนะจิตรา

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

ประธานกรรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นายองอาจ สีนอภา)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ